

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

4.1 สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนผู้ไม่ให้คำตอบในการสำรวจเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ โภคการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสตรี 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ใช้วิธีการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ และกลุ่มที่ 2 ใช้วิธีการส่งพนักงานออกไปสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว ใช้การทดสอบไคสแคว์ ในการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนผู้ไม่ให้คำตอบ ในการสำรวจเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ และจัดลำดับความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัย โดยใช้ตัวสถิติ คราเมอร์วี สามารถสรุปผลที่สำคัญดังนี้ คือ

1. แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน และไม่ได้รับกลับคืนทั้งหมดเป็นแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนครั้งที่ 1 คือได้รับกลับคืน ตามปกติ อายุของผู้ตอบ มีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้ไม่ให้คำตอบ อย่างมีนัยสำคัญ .05 สตรีที่อายุต่ำกว่า 30 ปี จะไม่ให้คำตอบมากกว่าสตรีที่อายุสูงขึ้นไป ตามลำดับ หลังจากส่งจดหมายเตือนแล้วได้รับแบบสอบถามกลับคืนในครั้งที่ 2 พบว่า ไม่มีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ กับจำนวนผู้ไม่ให้คำตอบ หลังจากส่งแบบสอบถามกลับไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ตอบอีก และได้รับแบบสอบถามกลับคืนในครั้งที่ 3 พบว่า สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้ไม่ให้คำตอบอย่างมีนัยสำคัญ .05 สตรีที่สมรสไม่ให้คำตอบมากที่สุด รองลงมาคือ สตรีที่เป็นโสด และหม้าย หย่าร้างแยกกันอยู่ ตามลำดับ

2. แบบสอบถามที่มีบางข้อถามที่ไม่ให้คำตอบ ถ้าเป็นข้อถามกลัวเสียผลประโยชน์ด้านภาษีอากร เป็นข้อถามเกี่ยวกับรายได้ จากแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ อาชีพ มีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้ไม่ให้คำตอบอย่างมีนัยสำคัญ .05 โดยที่ สตรีที่เป็นแม่บ้านให้คำตอบทุกคน สตรีที่ประกอบอาชีพธุรกิจเอกชน จะไม่ให้คำตอบมากที่สุด รองลงมาคือสตรีที่ประกอบอาชีพรับราชการ จากแบบสอบถามที่ส่งพนักงานออกไปสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว พบว่า สถานภาพสมรส เขตที่อยู่อาศัย จำนวนบุตร อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ .05 กับจำนวนผู้ไม่ให้คำตอบในข้อถามเกี่ยวกับรายได้ตามลำดับ โดยที่สถานภาพสมรส

มีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้ไม่ให้คำตอบสูงสุด ข้อถามที่ทำความลำบากใจในการตอบ เกิดความอาย ต้องนึกหาคำตอบ เป็นข้อถามเกี่ยวกับการคุมกำเนิด การวางแผนครอบครัว แบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ ในข้อถามแต่ละข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแตกต่างกัน แต่พบว่า จำนวนบุตร และสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้ไม่ให้คำตอบอย่างมีนัยสำคัญ แบบสอบถามที่ส่งพนักงานออกไปสัมภาษณ์ เป็นการส่วนตัวก็พบว่า ในแต่ละข้อถาม ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยก็แตกต่างกัน

3. จำนวนข้อที่ไม่ให้คำตอบ จากแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ พบว่า จำนวนบุตร และสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับจำนวนข้อที่ไม่ให้คำตอบอย่างมีนัยสำคัญ .05 และเมื่อนำมาจัดลำดับความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัย จำนวนบุตรมีความสัมพันธ์กับจำนวนข้อที่ไม่ให้คำตอบสูงสุด รองลงมาคือ สถานภาพสมรสโดยที่สตรีที่ไม่มีบุตรเลย จำนวนข้อที่ไม่ให้คำตอบจะมากที่สุด ส่วนแบบสอบถามที่ส่งพนักงานออกไปสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว พบว่า อาชีพ เขตที่อยู่อาศัย อายุ เชื้อชาติ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับจำนวนข้อที่ไม่ให้คำตอบอย่างมีนัยสำคัญ .05 และเมื่อเรียงลำดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย อาชีพมีความสัมพันธ์กับจำนวนข้อที่ไม่ให้คำตอบสูงสุด รองลงมาคือ ระดับการศึกษา อายุ เชื้อชาติ และระดับการศึกษา ตามลำดับ

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ จากแบบสอบถามที่สัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว อายุ จำนวนบุตร เชื้อชาติ และเขตที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ อย่างมีนัยสำคัญ .05 เมื่อเรียงลำดับความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัย โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ อายุ จำนวนบุตร เชื้อชาติ และเขตที่อยู่อาศัยตามลำดับ โดยที่อายุมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์สูงสุด โดยมีสตรีที่อายุต่ำกว่า 20 จะใช้เวลาตอบสัมภาษณ์น้อยที่สุดไม่เกิน 45 นาที และสตรีที่ไม่มีบุตรเลยจะใช้เวลาในการตอบสัมภาษณ์น้อยไม่เกิน 45 นาที

5. จำนวนครั้งที่เข้าพบ จากแบบสอบถามที่สัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว พบว่า เขตที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวนบุตร และอายุ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ .05 เมื่อเรียงลำดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย คือ เขตที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวนบุตร และอายุตามลำดับ โดยที่เขตที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับจำนวนครั้งที่เข้าพบสูงสุด ผู้ที่มีเขตที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ต้องเข้าพบ 2 ถึง

3 ครั้ง มากกว่าผู้ที่มิใช่เขตที่อยู่อาศัย ต่างจังหวัด และผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จะเข้าพบไม่เกิน 2 ครั้ง

6. ผลของการสัมภาษณ์ จากแบบสอบถาม อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับผลของการสัมภาษณ์อย่างมีนัยสำคัญ .05 เมื่อเรียงลำดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย คือ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา ตามลำดับ โดยมี อายุ มีความสัมพันธ์กับผลของการสัมภาษณ์สูงสุด สตรีที่อายุ 20 - 29 มีผลของการสัมภาษณ์ปานกลาง และคี่ เป็นส่วนมาก

4.2 อภิปรายผล

1. แบบสอบถามที่นำมาวิจัย เป็น แบบสอบถามที่ถามเฉพาะสตรีจากแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ จะมีผลกับสตรีที่มีระดับการศึกษาสูงเท่านั้น และจากแบบสอบถามทั้งสองชุดนำไปใช้กับสตรีที่อยู่ในภาวะเจริญพันธุ์เท่านั้น

2. แบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ที่ได้รับกลับคืน ทั้งฉบับ ในแต่ละครั้ง ควรยึดจำนวนที่ส่งคืนในครั้งที่ 1 เป็นหลัก เพราะในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ผู้ตอบอาจจะตอบเฉพาะความรำคาญหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้ตั้งใจตอบ

3. จากแบบสอบถามที่ส่งพนักงานออกไปสัมภาษณ์ เป็นการส่วนตัวนั้น ปัจจัยที่มีผลกระทบบ่อยระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ อาจจะถูกจากตัวพนักงานสัมภาษณ์เองก็เป็นได้ เช่น ระยะเวลาที่เร้าพบไม่เหมาะสม พนักงานเตรียมตัวไม่ดีพอ

4. แบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ และแบบสอบถามที่ส่งพนักงานออกไปสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว ปัจจัยที่มีผลกระทบบ่อยจำนวนผู้ไม่ให้คำตอบไม่ตรงกัน อาจมีสาเหตุมาจาก แบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบโดยลำพังตนเอง ส่วนแบบสอบถามที่ส่งพนักงานออกไปสัมภาษณ์ จะมีพนักงานสัมภาษณ์อยู่ร่วมด้วย